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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  

ครั้งที่พิเศษ 1/2568 
เมื่อวันพุธที่  26  มีนาคม  2568  

เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Google Meet และประชุม Onsite  
ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 4 อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา 
_______________________ 

 

ผู้มาประชุม 
1. รองศาสตราจารย์ประมุข  อุณหเลขกะ  อธิการบดี (ออนไลน์) 
2. นายธานี  สมวงศ์    รองอธิการบดี (ออนไลน์) 
3. นายสถิตย์  อรุณแสง     รองอธิการบดี (ออนไลน์) 
4. นายสัญญา  ค าจริง    รองอธิการบดี  
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวุฒิ  ตุ้มทอง  รองอธิการบดี (ออนไลน์) 
6. นายณรงค์ศักดิ์  แสงป้อม   รองอธิการบดี  
7. นายเฉลิม  ขุนเอียด    รองอธิการบดี  
8. นายเอกวิศว์  สงเคราะห์    รองอธิการบดี (ออนไลน์) 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิกานต์  สุวรรณประทีป ผู้ช่วยอธิการบดี (ออนไลน์) 
10. นางสาวอุศนา  อนงค์เวช    ผู้ช่วยอธิการบดี  
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาญชัย  ชูทุ่งยอ  ผู้ช่วยอธิการบดี (ออนไลน์) 
12. นายคมกริช  หมายสุข    ผู้ช่วยอธิการบดี (ออนไลน์) 
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธงชัย  อรัญชัย  คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (ออนไลน์) 
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิจิตรา  เหลียวตระกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (ออนไลน์) 
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย  เอมอักษร  คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา  จันทร์ผา  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ออนไลน์) 
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชระ  กัญจนกาญน์  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ออนไลน์) 
18. นายสัมพันธ์  สุกใส      คณบดีคณะศิลปศาสตร์  
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤตย์ตนัย  ธารารัตนสุวรรณ ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

    (ออนไลน์) 
20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วารุณี  ศรีสงคราม  ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา (ออนไลน์) 
21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฏิวัติ  บุญมา  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ  
22. นางณัฐกานต์  ม่วงเขียว   ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
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23. นายภูริทัต  อยู่สบาย    ผู้อ านวยการกองกลาง (ออนไลน์) 
24. นางสาวพิชญ์สิณี  พงษ์สวัสดิ์   แทน ผู้อ านวยการกองคลัง 
25. นางสาวอุศนา  อนงค์เวช    แทน ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน  
26. นายสุบิน  เอกจิตต์    ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล  
27. นางฤทัยชนก  โพธิ์งาม    ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา  
28. นางสาวมณฑิรา  สาระพัน ธ์   ผู้อ านวยการกองบริหารทรัพยากรนนทบุรี (ออนไลน์)  
29. นางธัญญารัตน์  สาริกา    ผู้อ านวยการกองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี (ออนไลน์) 
30. นางอัจฉรา  ลักษณะสมบูรณ์   หัวหน้าส านักงานคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (ออนไลน์) 
31. นางสาวชุติณัสพร  กลั่นน ้าทิพย์   หัวหน้าส านักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ (ออนไลน์) 
32. นางสาวมณฑาทิพย์  เดือนสุกแสง  หัวหน้าส านักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจฯ (ออนไลน์) 
33. นางสาวชนันธร  สมจิตต์    หัวหน้าส านักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

    (ออนไลน์) 
34. นางสาวอาภาวรรณ  มีโภคกิจ   หัวหน้าส านักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ (ออนไลน์) 
35. นางสาวมลฤดี   ทับพรม    หัวหน้าส านักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์ (ออนไลน์) 
36. นางสาวอ้อมใจ  บุญหนุน    หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
37. นางสาวนิตยา  แจ้งประจักษ์   หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ (ออนไลน์) 
38. นางสาวสิรัตติกาล  ภานุศร   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส านักงานอธิการบดี 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาสพิรุฬห์  วัชรศรีส าเริง  รองอธิการบดี (ไปราชการ) 
2. นางสาววนิดา  วงศ์บรรณาคม   ผู้ช่วยอธิการบดี (ติดราชการ) 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อ านาจ  สุขแจ่ม  ผู้ช่วยอธิการบดี (ลาพักผ่อน) 
4. นางสุภัทรา  วิลามาศ    ผู้ช่วยอธิการบดี (ติดราชการ) 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลือเดช  เพชรดวง  ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมเทคโนโลยีและนวัตกรรม (หมดวาระ) 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาพล  สุขชนะ   ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (ไปราชการ) 
7. ว่าที่ร้อยตรีหญิงมัฒนา  บุญธรรม  หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการฯ (ไปราชการ) 
8. นางสาวชญาธร  ปลื้มปั่น   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปช านาญการ ส านักงานอธิการบดี 

(ลาพักผ่อน) 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวพรวิภา  กลิ่นทอง    นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ 
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เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.  
รองศาสตราจารย์ประมุข  อุณหเลขกะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประธาน  

ที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม พร้อมทั้งมอบฝ่ายเลขานุการสรุปรายชื่อคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมออนไลน์ผ่าน  
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ Goolgle Meet และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1.1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 1.1.1 นโยบายในการจัดงานปฐมนิเทศนักศึกษา และงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 
  ประธานที่ประชุมกล่าวว่า จากข้อมูลที่ทราบมาพบว่านักศึกษาส่วนใหญ่มีปัญหาในด้านการรับรู้เกี่ยวกับ
บริบทของเขตพื้นที่ เนื่องจากไม่เข้าใจว่าวิทยาเขตหลักของมหาวิทยาลัยตั้งอยู่ที ่ศูนย์พระนครศรีอยุธยา  หันตรา  
ด้วยเหตุนี้จึงมอบให้รองอธิการบดี อาจารย์สัญญา ค าจริง ด าเนินการแจ้งข้อมูลการจัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาและ 
งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาจากทุกศูนย์ทั้ง 4 ศูนย์พื้นที่ เข้าร่วมงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ โดยงาน 
จะถูกจัดข้ึนที่หอประชุมฯ ณ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา อย่างไรก็ตามส าหรับการจัดงานปัจฉิมนิเทศนั้น จะมีการ
แยกจัดเป็นรายศูนย์พื้นที่เพ่ือความเหมาะสมต่อไป 

  มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย รับทราบ เห็นควรมอบรองอธิการบดี (นายสัญญา  ค าจริง) และ 
กองพัฒนานักศึกษา ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องและรายงานผลให้มหาวิทยาลัยทราบด้วย 

1.2 เรื่องท่ีเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1.2.1 รายงานสรุปผลการจัดโครงการแข่งขันกีฬากอล์ฟการกุศล RUS GOLF CHARITY 2024 
 ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิก าหนดจัดโครงการแข่งขันกีฬากอล์ฟการกุศล RUS 
GOLF CHARITY 2024 ในวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2567 ณ เฮอร์มีส กอล์ฟ คลับ อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อหารายได้สนับสนุนการบริหารงานเพื่อจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย สนับสนุนกิจกรรม  
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา สาธารณประโยชน์และการกุศล และเพ่ือเป็นทุนการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัย 
ซึ่งได้เสนอขออนุมัติจัดให้มีการเรี่ยไรโครงการดังกล่าวต่อคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ (กคร.) 
ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2567  และคณะกรรมการ กคร. ในการประชุม ครั้งที่ 8/2567  
เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2567 ได้มีมติอนุมัติให้มหาวิทยาลัยจัดให้มีการเรี่ยไรตามที่ขออนุมัติได้ตั้งแต่วั นที่ 5 พฤศจิกายน 
2567 ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2567 โดยให้ด าเนินการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงาน
ของรัฐ พ.ศ. 2566 ข้อ 20 และข้อ 21 โดยเคร่งครัด เมื่อสิ้นสุดการเรี่ยไรแล้วให้มหาวิทยาลัยฯ จัดท าบัญชีการรับ
จ่ายเงินหรือทรัพย์สินที่ได้จากการเรี่ยไร ตามระบบบัญชีของทางราชการภายในเก้าสิบวัน (90 วัน) นับแต่วันที่สิ้นสุด  
การเรี่ยไรและปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ ที่ท าการของมหาวิทยาลัยฯ ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน (30 วัน) และรายงาน
การเงินของการเรี่ยไรพร้อมทั้งส่งบัญชีรับจ่ายดังกล่าวให้ กคร. และส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินภายในสามสิบวัน  
(30 วัน) นับแต่วันที่ได้จัดท าบัญชีรับจ่ายแล้วเสร็จ รวมทั้งเผยแพร่ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยฯ ด้วย 
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ในการนี้ การจัดกิจกรรมดังกล่าวได้ด าเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว กองพัฒนานักศึกษา จึงขอรายงาน
สรุปผลการจัดโครงการแข่งขันกีฬากอล์ฟการกุศล RUS GOLF CHARITY 2024  ดังนี้ 
 1.  จ านวนทีมท่ีสมัครเข้าร่วมแข่งขัน  แบ่งเป็น 
  1.1  ทีม VIP จ านวน 11 ทีม ค่าสมัครทีมละ 50,000 บาท    รวมเป็นเงิน 550,000 บาท 
  1.2  ทีมทั่วไป จ านวน 24 ทีม ค่าสมัครทีมละ 30,000 บาท   รวมเป็นเงิน 720,000 บาท 
  1.3  ได้รับการสนับสนุนโดยไม่มีผู้เข้าร่วมแข่งขันสนับสนุน    จ านวนเงิน    20,000 บาท  
  รวมค่าสมัครและเงินสนับสนุนทั้งสิ้น  1,290,000 บาท  
 2.  ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันท้ังหมด เป็นจ านวนเงิน 635,900 บาท 
 3.  รายได้หลังจากหักค่าใช้จ่าย คงเหลือ 1,290,000 – 635,900 = 654,100 บาท 
 4.  มหาวิทยาลัยได้น ารายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดแข่งขันฯ มอบให้เป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา           
ที่ผ่านการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยซึ่งมีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จ านวน 18 ทุน ๆ ละ 10,000 บาท  
รวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 180,000 บาท โดยจัดพิธีมอบทุนฯ ในกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ครบรอบ 20 ปี เมื่อวันจันทร์ที ่ 20 มกราคม 2568  ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตราที่ผ่านมา   
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ภาพการจัดแข่งขันกีฬากอล์ฟการกุศล RUS GOLF CHARITY 2024 
เมื่อวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2567 ณ เฮอร์มีส กอล์ฟ คลับ จังหวัดชลบุรี 
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ภาพการมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
โดยนำรายได้จากการจัดแข่งขันกีฬากอล์ฟการกุศล RUS GOLF CHARITY 2024 
เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2568 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จึงขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (กกบห.มทรส.)  
เพ่ือโปรดทราบรายงานสรุปผลการจัดโครงการแข่งขันกีฬากอล์ฟการกุศล RUS GOLF CHARITY 2024 

มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

- ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่อง – เรื่องค้างเพื่อพิจารณา 

- ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

4.1  พิจารณาทบทวนการขออนุญาตจัดกิจกรรมของศิษย์เก่าชมรมสิบหกมิถุนา และชมรมศิษย์เก่าช่างก่อสร้าง
วิศวกรรมโยธา   

ด้วยชมรมสิบหกมิถุนา และ ชมรมศิษย์เก่าช่างก่อสร้าง วิศวกรรมโยธา ขออนุญาตจัดกิจกรรมของศิษย์เก่า  
โดยชมรมสิบหกมิถุนา จัดกิจกรรมเพื่อร าลึกครบ 68 ปี โรงเรียนช่างกลนนทบุรี ในวันจันทร์ที่ 16 มิถุนายน 2568 และ 
ชมรมศิษย์เก่าช่างก่อสร้าง วิศวกรรมโยธา จัดกิจกรรม ครบรอบ 84 ปี คืนสู่เหย้าชาวสีน ้าเงิน ในวันอาทิตย์ที่ 22 มิถุนายน 
2568 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

1) ชมรมสิบหกมิถุนา ขออนุญาตศูนย์นนทบุรี ใช้พื้นที่ บริเวณลานองค์พระวิษณุกรรม หน้าอาคาร 5 บริเวณสนามฟุตบอล 
(ริมน ้า) และ อาคารราชมงคล 36 รายละเอียดก าหนดการดังต่อไปนี้  

วันเดือนปี เวลา กิจกรรม 
วันอาทิตย์ที่ 15 มิถุนายน 2568 เวลา 08.00 น. – 16.00 น ขอเข้าเตรียมพื้นที่                                                

ณ บริเวณลานองค์พระวิษณุกรรม/สนามฟตุบอล  

วันจันทร์ที่ 16 มิถุนายน 2568 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. พิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรม                             
ณ บริเวณลานองค์พระวิษณุกรรม หน้าอาคาร 5 

เวลา 12.00 น. – 16.00 น. ซุ้มอาหารของผู้ร่วมงาน  
ณ บริเวณลานจอดรถข้างแม่พิมพ์ 

เวลา 16.00 น. – 23.00 น. งานเลี้ยงโต๊ะจีน จ านวน 100 - 120 โต๊ะ 
 ณ สนามฟุตบอล 

วัตถุประสงค์ในการจัดงาน  เพื่อหาทุนการศึกษาให้กับศิษย์ปัจจุบัน ประชาสัมพันธ์หลักสูตรปริญโท 
ปริญญาเอกของมหาวิทยาลัย และเพ่ือสร้างความสามัคคีและสร้างเครือข่ายการจัดหางานให้กับศิษย์ปัจจุบัน 

มาตรการการรักษาความปลอดภัย กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี ประสาน สถานีต ารวจภูธรเมืองนนทบุรี  
เพื ่อดูแลความเรียบร้อยภายนอกและภายใน ศูนย์นนทบุรี เขตใต้  ตั ้งแต่วันที ่ 15 – 16 มิถุนายน 2568 และวันที่  
16 มิถุนายน 2568 คณะกรรมการจัดงาน เตรียมก าลัง จากกรรมการสารวัตรทหารบก มาดูแลความเรียบร้อย 
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2) ชมรมศิษย์เก่าช่างก่อสร้าง วิศวกรรมโยธา ขออนุญาตศูนย์นนทบุรี ใช้พื้นที่บริเวณสนามหญ้าและ ลานหน้า  
องค์พระวิษณุกรรม อาคาร 21 เขตเหนือ  โดยรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

วันเดือนปี เวลา กิจกรรม 
วันเสารที่ 21 มิถุนายน 2568 เวลา 08.00 น. – 16.00 น. ขอเข้าเตรียมพื้นที่  

ณ ลานหน้าองค์พระวิษณุกรรมเขตเหนือ   

วันที่อาทิตย์ที่ 22 มิถุนายน 2568 เวลา 08.00 – 10.00 น. พิธีบวงสรวง องค์พระวิษณุกรรม 
ณ ลานหน้าองค์พระวิษณุกรรมเขตเหนือ 

 เวลา 10.00 – 17.00 น. ซุ้มอาหารของผู้ร่วมงาน และ ดนตรี บริเวณใต้
อาคาร ๒๐ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
สารสนเทศ และมีกิจกรรมเลือกตั้งประธานชมรม
ศิษย์เก่าช่างก่อสร้าง  

 เวลา 17.00 – 23.00 น. งานเลี้ยงโต๊ะจีน จ านวน 100 - 120 โต๊ะ 
ณ สนามหญ้าเขตเหนือ 

  วัตถุประสงค์ในการจัดงาน  เพื่อเป็นการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาปัจจุบัน และปรับปรุงศาลา
พระพุทธ ศาลาพระภูมิ และศาลตายายภายในมหาวิทยาลัย บ ารุงรักษากล้องวงจรปิดที่เคยติดไว้ให้เมื่อปีที่แล้ว และ  
ท าการซ่อมแซมสาธารณประโยชน์ของมหาวิทยาลัย  

 มาตรการการรักษาความปลอดภัย กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี ประสาน สถานีต ารวจภูธรรัตนา 
ธิเบศร์ เพื่อดูแลความเรียบร้อยภายนอกและภายใน ศูนย์นนทบุรีเขตเหนือ  ตั้งแต่ วันเสาร์ที่ 21 มิถุนายน 2568  
วันอาทิตย์ที่ 22 มิถุนายน 2568 คณะกรรมการจัดงาน เตรียมก าลัง จากกรมการสารวัตรทหารบก มาดูแลความเรียบร้อย 

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2568 เมื่อวันพุธที่ 19 มีนาคม 2568 ได้มีการ
พิจารณาระเบียบวาระที่ 4.2 พิจารณาการขออนุญาตจัดกิจกรรมของศิษย์เก่าชมรมสิบหกมิถุนา และชมรมศิษย์เก่า 
ช่างก่อสร้างวิศกรรมโยธา และที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

1. มหาวิทยาลัยมีนโยบาย งดการผูกผ้าหน้ามหาวิทยาลัย และงดการโปรยธง ส่วนการจัดงานเลี้ยง 
มหาวิทยาลัยอนุญาตให้จัดงานเลี ้ยงได้ เนื ่องจากเป็นบุคคลภายนอกที ่มาขอเช่าสถานที่และเสียค่าเช่าให้กับ
มหาวิทยาลัยตามปกต ิ

2. มหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้มีการเตรียมพ้ืนที่ในการจัดพิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม มหาวิทยาลัย
จะเป็นผู้ด าเนินการจัดพิธีบวงสรวงเอง ทั้งนี้ หากพิธีบวงสรวงด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ขอเชิญศิษย์เก่าออกนอกพื้นที่ 
เนื่องจากมหาวิทยาลัยเป็นสถานที่ราชการ  

3. มอบรองอธิการบดี (นายเฉลิม  ขุนเอียด) และผู้อ านวยการกองบริหารทรัพยากรนนทบุรี ประสาน
การด าเนินงานกับทั้ง 2 ชมรมฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
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จึงขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (กกบห.มทรส.) 
เพื่อโปรดพิจารณาทบทวนการขออนุญาตจัดกิจกรรมของศิษย์เก่าชมรมสิบหกมิถุนา และชมรมศิษย์เก่าช่างก่อสร้าง
วิศวกรรมโยธา รายละเอียดปรากฎตามเอกสารที่ได้น าเสนอต่อที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ท่านสามารถดาวน์โหลด
เอกสารที่เกี่ยวข้องได้จาก QR CODE ด้านล่างนี้ 

 

 

 

 

มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ ดังนี้ 
1. เห็นควรให้งดการจัดกิจกรรมทั้งหมด และเพ่ือความเรียบร้อยของการเข้ามากราบไหว้องค์พระวิษณุกรรม 

ขอให้ศิษย์เก่าที่เข้ามาภายในมหาวิทยาลัยฯ ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ หากกราบไหว้ 
องค์พระวิษณุกรรมเสร็จสิ้นแล้ว ขอเชิญศิษย์เก่าออกนอกพ้ืนที่ เนื่องจากมหาวิทยาลัยเป็นสถานที่ราชการ  

2. มอบรองอธิการบดี (นายเฉลิม ขุนเอียด) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
และผู้อ านวยการกองบริหารทรัพยากรนนทบุรี ประสานการด าเนินการร่วมกันในการคัดกรองนักศึกษาที่เข้ามาในเขตพื้นที่ 
รวมทั้งประสานงานกับ สภ.เมืองนนทบุรี เพ่ือป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นต่อไปด้วย  

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องอ่ืน ๆ   

5.1 ทบทวนเรื่องการรีไทร์ของนักศึกษา 
 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชระ  กัญจนกาญจน์) กล่าวว่า

เนื ่องด้วยส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้เคยน าเรื ่องของการรีไทร์นักศึกษาเข้าที่ประชุม และมติที ่ประชุม 
เห็นควรไม่ให้มีการรีไทร์ของนักศึกษา ซึ่งมีข้อสังเกต คือ มีศิษย์เก่ามาลงทะเบียนเรียนเพียงตัวเดียวและเรียนเทอมเดียว  
โดยมีข้อมูลว่าบางคนมาเรียนมีคนที่จ่ายค่าเทอมให้ แค่มาลงทะเบียนเรียนแต่ไม่ได้มีการเข้าเรียนจริง จึงอยากให้มีการทบทวน
เรื่องของการรีไทร์ของนักศึกษา แต่ทั้งนี้การรีไทร์อาจจะน าเรื่องของพฤติกรรมมาประกอบด้วยก็ได้เพราะว่านักศึกษาบางคน
อาจจะเรียนไม่เก่งแต่มีความประพฤติดี การให้โอกาสนักศึกษาเป็นเรื่องที่ดี แต่ขอให้พิจารณาเรื่องพฤติกรรมประกอบด้วย 
อาจจะเป็นอ านาจของกรรมการหรืออ านาจของหัวหน้าหน่วยงานหรือไม่อย่างไร  

คณบดีคณะศิลปศาสตร์ (นายสัมพันธ์  สุกใส) ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า หากจะมีการทบทวนเรื่องนี้อีกครั้ง  
เห็นควรให้มีรายละเอียดระบุเรื่องของคุณสมบัติต้องห้ามไว้ให้ชัดเจนว่า การรีรหัสเราเปิด Open ให้กับคนที่พร้อมและมีความ
ประพฤติดี ในส่วนที่เป็นหมายเหตุก็จะต้องมีการก าหนดให้ชัดเจนว่า ควรจะไม่ให้กลุ่มใดบ้าง และกลุ่มใดบ้างที่มีคุณสมบัติ 
เพ่ือไม่ให้กลับมารีรหัสได้ แล้วจะเป็นเหตุท าให้มหาวิทยาลัยท างานยากขึ้น  
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คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธงชัย  อรัญชัย) ให้ความเห็นเพ่ิมเติมว่า ประเด็นนี้น่าจะ
เกี่ยวข้องกับคณะครุศาสตร์ฯ ที่มีปัญหา เนื่องจากมีนักศึกษาที่ศูนย์นนทบุรีให้ผู้ปกครองเข้ามาติดต่อเรื่องการขอลงทะเบียน
ย้อนหลัง เพราะว่าต้องไปลงทะเบียนที่ศูนย์นนทบุรี ซึ่งผมได้มอบหมายให้ฝ่ายวิชาการตรวจสอบเรื่องของการลงทะเบียน
ย้อนหลังจากที่ตัดเกรดแล้วได้หรือไม่ และนักศึกษาได้เข้าเรียนหรือไม่ ปรากฎว่ามีนักศึกษาที่ไม่เข้าเรียน ไม่เข้าเรียนเลย 
ตรวจสอบแล้วน่าจะได้เกรด F ทั้งหมด แต่เราไม่สามารถที่จะไม่ให้นักศึกษาเหล่านี้ลงทะเบียนได้ เพราะว่าข้อบังคับฯ ระบุว่า
สามารถลงได้จึงท าให้เกิดปัญหาดังกล่าว  

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชระ  กัญจนกาญจน์) ให้ความเห็น
เพิ่มเติมว่า การลงทะเบียนย้อนหลังต้องดูข้อบังคับฯ ย้อนหลังด้วยว่า นักศึกษาสามารถลงทะเบียนย้อนหลังได้ภายใน
ระยะเวลา 1 ปี  

รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวุฒิ  ตุ้มทอง) ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า ประเด็นที่พบคือ ต้องแยกประเด็น 
ก่อนว่า ปัญหาที่เด็กทะเลาะกัน มันเป็นปัญหาเชิงพฤติกรรม แต่ปัญหาในเรื่องของรีไทร์เป็นปัญหาทางวิชาการ คือ ผลการ
เรียน และเด็กหลุดออกจากระบบด้วยพฤติกรรม มีระเบียบวินัยนักศึกษาและกระบวนการ แต่หากเราจะบอกว่ามีรีไทร์ 
เพราะพฤติกรรม มันคือผลการเรียน ซึ่งเราให้หลุดจากระบบได้เพราะพฤติกรรมเด็กไม่ดี แต่ถ้าเป็นเรื่องของผลการเรียนนั้น  
มีกระบวนการในการบริหารทางวิชาการ มีขั้นตอนในการดูแลเด็กเรื่องผลการเรียน มีการให้โอกาสนักศึกษาในการลงทะเบียน 
การรีไทร์ การรีรหัส ซึ่งข้อบังคับฯ เราเปิด Open ส าหรับการแก้ปัญหาทางวิชาการ หากเราน าปัญหาเชิงพฤติกรรมมาแจ้ง 
จะกลายเป็นแก้ปัญหาเรื่องนี้ไม่จบ ซึ่งมีข้อยกเว้น และข้อยกเว้นท าให้มีประเด็นทางวิชาการ  

ประธานที่ประชุมกล่าวเพิ่มเติมว่า เด็กบางคนกลับตัวกลับใจ และกลับมาเป็นเด็กที่ดีได้ หรือเรียกว่าใช้วิธีการ
สังคมบ าบัด เมื่อเขารู้ในระดับหนึ่งแล้ว เขาอยากจะกลับมาเป็นคนดี และเด็กพวกนี้อาจจะเป็นใหญ่เป็นโตได้ในอนาคต แต่หาก
ออกโดยพฤติกรรม โดยกฎหมาย ถ้าเป็นแบบนี้มหาวิทยาลัยไม่รับแน่นอน เพราะฉะนั้นลองไปทบทวนเรื่องการรีรหัส เห็นควร
ให้ระบุเรื่องพฤติกรรมเข้าไปด้วย เห็นควรให้มอบรองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวุฒิ  ตุ้มทอง) ไปพิจารณาทบทวนในเรื่อง
นี้อีกครั้ง หากแก้ไขได้ก็เห็นควรให้แก้ไข หากเป็นการรีไทร์โดยพฤติกรรม คือ มหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้รีเกรดกลับมา และ 
ฝากคณบดี 6 คณะ ให้หารือร่วมกับรองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัญญา  ค าจริง) ด้วยว่า ในรูปของพฤติกรรม เรื่อง 
ของทรงผม และการแต่งกายของนักศึกษาด้วย  

รองอธิการบดี (ผู ้ช่วยศาสตราจารย์สุวุฒิ  ตุ้มทอง) ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า เรื ่องนี้เป็นเรื ่องของพฤติกรรม 
เพราะฉะนั้นอาจารย์ที่ปรึกษาในแต่ละสาขาจะต้องไปจัดการด้วย บางคณะบางสาขามีการดูแลเด็กที่ดีก็ไม่มีปัญหา แต่อาจารย์
ที่ไม่สนใจ ปล่อยปะละเลย ก็ท าให้เด็กมีปัญหาได ้ 

ประธานที่ประชุมกล่าวว่า เพราะฉะนั้นท่านคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ ท่านต้องออกกฎระเบียบว่า ถ้าเจอ
นักศึกษาคนใดแต่งกายไม่สุภาพ ให้อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้รับผิดชอบ และมีผลต่อการประเมินฯ ด้วย  

 จึงขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (กกบห.มทรส.) 
เพ่ือโปรดพิจารณาทบทวนการรีไทร์ของนักศึกษา 

 

 



11 

 

มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย รับทราบ และเห็นควรมอบรองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวุฒิ  
ตุ้มทอง) และส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พิจารณาทบทวนในเรื่องการรีไทร์ของนักศึกษาตามข้อเสนอแนะ 
ของคณะกรรมการ ทั้งนี้ หากเป็นการรีไทร์โดยพฤติกรรมมหาวิทยาลัยจะไม่อนุญาตให้รีเกรดกลับมาได้ และขอให้คณบดี  
6 คณะ หารือร่วมกับรองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัญญา  ค าจริง) ในเรื่องของพฤติกรรมนักศึกษาด้วย อาทิ เรื่องของทรงผม 
และการแต่งกายของนักศึกษา 

เลิกประชุมเวลา 11.00 น.  

 

 

      ลงชื่อ                                       ผู้จดรายงานการประชุม 
          (นางสาวสิรัตติกาล  ภานุศร) 

                  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
                           ผู้ช่วยเลขานุการ 

  
 

 

      ลงชื่อ                                        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
          (นางณัฐกานต ์ ม่วงเขียว) 

   นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ 
                  รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี 

                            กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 
หมายหต ุ:  รายงานการประชุมฉบับนี้ ใช้โปรแกรม Microsoft 365 มาสนับสนุนในการถอดเสียงจากการประชุม 

มาเป็นข้อความ หากท่านต้องการดูรายละเอียดเพ่ิมเติม สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดการประชุม  
ได้จาก QR CODE ที่อยู่ด้านล่างนี้ 

 
 
 
 
 
 
 


